



ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 7/2560

เผยแพร่เดือน กันยายน

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 0 5440 9145 ถึง 7 โทรสาร: 0 5440 9145 เว็บไซต์: www.pyomoph.go.th E-mail: fdapv56@hotmail.com

สสจ.พะเยา ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

จับรณโรโฆษณายาผิดกฎหมาย ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อการโฆษณาสถิตภัณฑ์ยาที่อ้างว่า สามารถรักษาได้สารพัดโรค หากมีการใส่ยาสเตียรอยด์ จะมีผลข้างเคียงสูงถึงขั้นเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจำหน่ายยาปลอมลักลอบใส่สารสเตียรอยด์ให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมมือกับตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา วางแผนล่อซื้อยาผิดกฎหมายดังกล่าว โดยนัดให้มาส่งสินค้าบริเวณปั้มน้ำมัน ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบยาผิดกฎหมาย 6 รายการ ได้แก่ 1. ยาน้ำกระชัยเส้นพรมประสิทธิ์, 2. ยาน้ำกระชัยเส้นบำรุงไต, 3. ยาน้ำกระชัยดำ, 4. น้ำมันนวดหญ้าเอ็นยืด, 5. สเปรย์หญ้าเอ็นยืด, 6. สเปรย์สมุนไพรกลิ่นมะลิ โดยยารายการที่ 1-3 ผลการตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นพบมีการปลอมปนสารสเตียรอยด์ และมีการนำเลขทะเบียนตำรับยาที่ได้รับอนุญาตถูกต้องไปใส่บนฉลากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังพบแผ่นป้ายไว้นิโษณาที่ติดไว้กับตัวรถยนต์แสดงสรรพคุณยาโดยไม่ได้รับอนุญาต เข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เจ้าหน้าที่จึงยึดของกลางเพื่อดำเนินคดีต่อไป ในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหา ดังนี้ 1. ขายยาปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท 2. ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 3. โฆษณายาโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท

นายแพทย์ขจร วินัยพานิช ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สเตียรอยด์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษต้องใช้ในปริมาณที่จำกัดภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น หากผู้ป่วยซื้อกินเองอาจทำให้เกิดอันตราย เพราะสเตียรอยด์มีผลกระทบต่อทุกระบบในร่างกาย เช่น ทำให้มีอาการบวม น้ำ เยื่อเยื่อกระเพาะอาหารบางลง อาจถึงขั้นกระเพาะทะลุ กระดูกผุ กล้ามเนื้อลีบ ภูมิคุ้มกันต้านโรคต่ำ เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราได้ง่ายบางรายถึงขั้นไตวายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่แจ้งว่ามีผู้ป่วยและผู้สูงอายุซึ่งซื้อมารับประทานเป็นจำนวนมาก จึงขอให้ระวังเนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากยาสเตียรอยด์ที่ตรวจพบการปลอมปน

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคจะซื้อยาสมุนไพร ขอให้ซื้อยาจากร้านที่มีใบอนุญาตขายยาและมีเภสัชกร ไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาจากวิทยุซึ่งมีการแอบอ้างชื่อผู้ป่วย รวดเร็ว หรือหลงเชื่อคำบอกเล่าปากต่อปาก ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นการขายยาที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ หรือกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0 5440 9145-6